

“ทำดีเพื่อพ่อ”

นักคิด ผู้ปิดทองหลังพระ

เรื่อง : ภาวศิษฐ์ ลิขิตวิชรดิษฐ์

เรียบเรียง/ภาพ : เพ็ญภา พรหมทิต



การทำความดีมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนา การประพฤติตนให้อยู่กฎระเบียบของสังคม การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง หรือแม้แต่การให้ความรู้ ช่วยเหลือพัฒนาผู้อื่นทางด้านความคิด ก็ถือเป็นการทำความดีอย่างหนึ่ง คุณภาวศิษฐ์ ลิขิตวิชรดิษฐ์ หรือ คุณตัน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยอ็อฟเซท จำกัด ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 2 คือผู้หนึ่ง ที่ทำความดีเพื่อพ่อหลวงด้วยการเผยแพร่ความรู้ พัฒนาบุคคลในสังคม ซึ่งความดีที่ทำ FM Loyalty ขอบันทึกความดี ฉบับที่ 7 ดังนี้



FMC : อยากให้เล่ากิจกรรมหรือความดีที่ได้ทำเพื่อในหลวง รัชกาลที่ 9
คุณภาวศิษฐ์ : ในขณะที่ผมกำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในวโรกาสการครองราชย์ครบ 50 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยชมรมที่เข้าร่วมตอนเรียนมหาวิทยาลัยได้จัดงานชุดดึกปีใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศล มีการเชิญนักศึกษาแต่ละวิทยาเขตของราชมงคล รวมถึงสถานศึกษาใกล้เคียงมาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการทำกิจกรรมเพื่อในหลวงอย่างจริงจังของผม อย่างต้นปีที่ผ่านมามีคนได้ไปให้ความรู้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในนาม ค่ายลูกพอมิจจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน โดยให้เยาวชนได้รู้จักพัฒนาระบบความคิด ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนสร้างเป้าหมายของตัวเอง นอกจากนี้จะเป็นจิตอาสาในการให้ความรู้แล้ว ยังทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงท่านด้วย

FMC : แรงแบบดาลใจที่ได้รับจากในหลวง ที่ส่งผลให้อยากให้ความรู้กับผู้อื่น
คุณภาวศิษฐ์ : มีความประทับใจในโครงการพระราชดำริต่างๆของพระองค์ท่าน ในเรื่องศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ผมมีความคิดว่า ผมอยากจะทำศูนย์การเรียนรู้ในต่างจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น ผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งรายได้ของเกษตรกรดีขึ้น เขาก็ไม่จำเป็นต้องส่งลูกหลานไปทำงานไกลบ้าน ครอบครัวก็จะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ถ้าเกษตรกรมีรายได้ก็น้อยก็ต้องส่งลูกหลานไปทำงานที่อื่น พอแต่งงานมีลูก ก็ส่งลูกตัวเองกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัด ขาดความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา การที่เราเลือกที่จะให้ความรู้ พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นเสมือนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง

FMC : คำสอนหรือพระบรมราโชวาทที่ยึดถือและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

คุณภาวศิษฐ์ : ผมชื่นชอบและยึดถือในพระบรมราโชวาทที่ว่า “การทำงานด้วยใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก เพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้” ถ้าเราปิดทองข้างหลังพระไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งแล้ว ทองจะล้นออกมาที่หน้าพระองค์ เป็นคำที่ผมรู้สึกว่าการที่เราทำอะไรอยู่ข้างหลังแล้วไม่มีใครเห็น ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้เราเพียรพยายามทำให้มากพอ ผลแห่งการกระทำนั้นก็จะทำให้ผู้อื่นรับรู้และเห็นเอง



ความรู้เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาและมีความหลากหลาย หากสามารถทำความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลทั่วไปได้ ส่วนคำว่าปิดทองหลังพระนั้น หมายถึง การประกอบคุณงามความดี โดยไม่ได้มุ่งหวังจะให้ใครรู้หรือไม่ได้ป่าวประกาศให้ผู้อื่นรับรู้หรือต้องการชื่อเสียงและคำสรรเสริญ คุณภาวศิษฐ์ ลิขิตวิชรดิษฐ์ นับเป็นบุคคลอีกท่านหนึ่ง ที่ทำความดีโดยการมอบความรู้ และเป็นนักคิดที่หวังทำประโยชน์ให้กับสังคมอยู่เบื้องหลัง ประดุจการปิดทองหลังพระ จึงขอบันทึกความดีของ FM ท่านนี้เพื่อเผยแพร่สู่ทุก “FM ทำดีเพื่อพ่อ” ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป

